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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรญั 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักด์ิ  ศรสีวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.พงษ์ศักด์ิ   อยู่มั่น (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มสีําล ี (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. น.ส.นิตยา  ไชยปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔. น.ส.ศศธร  เครือนันตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๐๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร WIL 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการพัฒนาหลักสูตร WIL จะเสนอ
โครงการในรูปของเครือข่ายภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ และมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางและ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกัน ๓ มหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาหลักสูตร WIL เพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง ณ ขณะน้ีก็ได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว   และเบ้ืองต้นได้ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อปรับหลักสูตรบางหลักสูตร
เพ่ือที่จะปรับให้เข้าสู่ระบบการฝึกประสบการณ์ในรูปแบบ WIL จึงขอแจ้งให้คณะอ่ืนๆ รับทราบหาก
คณะไหนสนใจปรับหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปแบบหลักสูตร WIL ก็จะได้เข้าร่วม
โครงการร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐  
อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า จึงนําเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ๓.๑ การเข้าร่วมโครงการ Start up ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอว่า จาก
ที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งโครงการ
ออกเป็น ๔ โครงการของ Innovative Startup ซึ่งประกอบไปด้วย  
  ๑. Research Gap Fund เป็นโครงการที่จะต้องเอางานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว             
เพ่ือเอาไปใช้ในสถานประกอบการ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะให้ทุนในการ
ดําเนินการ ๗๕% และที่เหลืออีก ๒๕% ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยโครงการนี้
จะต้องดําเนินการแล้วเสร็จและส่งให้กระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนวันที่          
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป้าหมาย คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒. STARTUP LEAGUE เป็นโครงการค่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นทีมหลัก และขอให้มหาวิทยาลัยร่วมทีมด้วย เพราะอย่างน้อยต้องมี ๓ 
มหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่เป็นลูกทีม 
  ๓. Entrepreneurship Education คือการทํากิจกรรมแข่งขัน star up ระดับ   
ประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกคณะส่งอาจารย์ไปช่วยทําโครงการน้ี และได้ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งไปให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยส่งไป
เพ่ือที่จะของบประมาณจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือที่จะนํามาบ่มเพาะนักศึกษา พัฒนานักศึกษา
ให้มีความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องสร้างทีมของนักศึกษาในการแข่งขันทั้งหมด ๑๐ ทีม และอย่าง
น้อยต้องประกอบไปด้วย ๒ คณะ ๓ สาขาวิชา  และมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็น
พ่ีเลี้ยง เน่ืองจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาแล้ว ๒ ปี 
  ๔. Business Brotherhood โดยที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
ในจังหวัด ซึ่งจะต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ เช่น CP all เบียร์ช้าง ซึ่งจะต้องร่วมมือกัน
เพ่ือที่จะป้ัน start up รายใหม่ขึ้นในจังหวัด ซึ่งโครงการน้ีมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
เพราะจะต้องเป็นผู้ที่เคยขอทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก่อน 
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 ณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ๒ โครงการ 
คือ Entrepreneurship Education กับ STARTUP LEAGUE  ส่วน Research Gap Fund ขอให้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาเข้าร่วมเน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ 
 ส่วนโครงการนี้สืบเน่ืองกับอีก ๑ โครงการของธนาคารออมสิน เน่ืองจากว่าเป็น 
Innovation เหมือนกัน และตอนน้ีมหาวิทยาลัยได้เลือกสมัครไปเพียง ๒ โครงการ คือ โครงการ GSB 
Innovation Club และโครงการ Co-Working Space  
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ จัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี   
 ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์  นําเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า 
๑. กําหนดการในการจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ดังนี้ 
๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พัฒนาหลักสูตร ๔ ปี จํานวน ๒๗ หลักสูตร 
๒๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ปรับปรุงหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ประชุมการจัดทํา มคอ.๑ หลักสูตร ๔ ปี ทั่วประเทศ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  ทุกมหาวิยาลัยนําเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติต่อไป   
๒. คุรุสภาได้กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่เป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู  
ด้านที่ ๒ ความรู้และศาสตร์การสอน 
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู 
ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การรับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้ง ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยเข้าร่วมระบบ          
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS ๖๒) และได้ยืนยัน           
การเข้าร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว โดย TCAS ๖๒ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏลําปางจะเข้าร่วมโครงการในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ซึ่งกระบวนการ กําหนดการปรากฏ           
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นที่ประชุม   อภิปรายและสรุปร่วมกัน  โดยเ น้ือหา  Portfolio จะต้อง
ประกอบด้วย  
 ๑. ประวัติส่วนตัว   
 ๒. ผลการเรียน   
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 ๓. หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม หรือรางวัล  
     ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร   
 ๔. เหตุผลที่สมัคร                  
 ซึ่งโดยรวมแล้วไม่ควรเกิน ๑๐ หน้า 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การรับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยดําเนินการตาม
ระบบ TCAS  รอบที่ ๑ Portfolio ไม่มีการสอบ ให้สาขาวิชาและคณะกล่ันกรองหลักฐาน หรือ 
Portfolio วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และส่งรายช่ือให้กองบริการการศึกษา
ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือที่กองบริการการศึกษาจะได้นําส่งที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป  
 
 ๕.๒ การประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองบริการการศึกษา 
ได้เรียนเชิญอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเตรียมการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือช้ีแจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Thai University Central Admission System : TCAS) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยขอให้ทุกคณะส่งตัวแทนนําเสนอหลักสูตรแต่ละคณะ โดยใช้
เวลาไม่เกิน ๑๐-๑๕ นาที 
 
 ๕.๓ การเตรียมความพร้อมพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 
  ประธานฯ นําเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้ไปทําความร่วมมือกับประเทศจีน และได้ 
MOU กับสาขาวิชาต่างๆ โดยประเด็นหลักก็คือ เขาต้องการเปิดศูนย์ทดสอบภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  และนอกเหนือจากส่วนที่มหาวิทยาลัยจะได้ก็คือ ประเทศจีนมีหลักสูตรออนไลน์หลาย
สาขาวิชา หากได้รายละเอียดมาจากอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
ก็จะนําข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้แต่ละคณะทราบอีกครั้ ง และจะนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งหน้า ว่ามีสาขาวิชาใดที่มหาวิทยาลัยจะสามารถไปทําความ
ร่วมมือร่วมกับทีมเขาได้  หากได้ข้อสรุปและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับ
ประเทศจีนเพ่ือทํา MOU เฉพาะสาขาวิชาอีกที ณ ขณะน้ีมีทั้งหมด ๕ มหาวิทยาลัย ที่ประเทศจีน
สนใจเข้าไปทําศูนย์ทดสอบภาษาจีน  ซึ่งประเด็นน้ีจะแจ้งความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมที่
จะทํา MOU ในครั้งต่อไป  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้นําเรื่องน้ีไปพิจารณาต่อในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๕.๔ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
  - ศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  - การจัดผู้สอน 
  - การจัดการเรยีนรู้และการวัดประเมินผล 
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  - การพัฒนาหลักสูตรใหม่/การบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน 
  ประธานฯ นําเสนอว่า จากที่ได้รวบรวมประเด็นปัญหามาจากคณะกรรมการ           
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังน้ี 
  เรื่องที่ ๑  ศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอความร่วมมือให้ทุกคณะกลับไป
ตรวจสอบและทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้นบทความท่ีมาจากงานวิจัยและนําไปตีพิมพ์ เพราะจะ
ส่งผลถึงการปฏิบัติราชการของอาจารย์ 

  เรื่องที่ ๒  การจัดผู้สอน ประเด็นปัญหา เน่ืองจากมีการปรับอัตรากําลังของพนัก
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ส่งผลให้การจัดผู้สอนและมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนมาก  
  เรื่องที่ ๓ การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ควรมีการดําเนินการควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม Learning out comes ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ
นักศึกษา โดยรายวิชาเดียวกันควรจะใช้ข้อสอบเดียวกันวางแผนการสอนร่วมกัน รวมถึงการใช้เอกสาร
การสอนชุดเดียวกัน  
  เรื่องที่ ๔ การพัฒนาหลักสูตรใหม่/การบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน ควรพิจารณา
ปรับหลักสูตรให้เป็นแบบบูรณาการและ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
 เรื่องที่ ๑  ศกัยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  ใช้ระบบ QA กํากับติดตามการทําผลงาน
วิชาการของอาจารย์ 
 เรื่องที่ ๒  การจัดผู้สอน ขอให้ทุกคณะพิจาณาการจัดการสอนของอาจารย์ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ และคุณวุฒิของอาจารย์ และขอให้คณะกรรมการระดับคณะกลั่นกรองให้เรียบร้อย ก่อน
แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดการสอนของอาจารย์ 
 เรื่องที่ ๓  การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมี
การกํากับ ดูแล ให้ใช้ มคอ.๓ เอกสารข้อสอบเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 เรื่องที่ ๔  การพัฒนาหลักสูตรใหม่/การบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน ควรพิจารณา
หลักสูตรที่รัฐบาลจะสนับสนุน  ได้แก่ หลักสูตรที่บูรณาการร่วมกันหลายสาขาวิชาเป็นสหวิทยาการ 
และมีความร่วมมือ หรือ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 ส่วนประเด็น เรื่อง การเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เห็นควรนําเสนอวาระหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการดําเนินการ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดวันประชุมในแต่ละเดือน             
ร่วมกัน 
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 มติที่ประชุม กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ทุกวันศุกร์สัปดาห์             
ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๙.๓๐ น. 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


